

Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung: Tôi đã chứng kiến đức tin sống động và tươi trẻ ở Châu Á và Châu Đại Dương

Thanh Quảng sdb - Deborah Castellano Lubov

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư (18/9/2024), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhớ lại Chuyến tông du gần đây đến Châu Á và Châu Đại Dương, và ngài ca ngợi đức tin sống động và tươi trẻ cùng lời chứng của các Giáo hội tại Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore.

"Giáo hội lớn hơn và sống động hơn nhiều!"

Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha đã cảm tạ Chúa vì món quà Chuyến tông du này, nơi mà ngài ngạc nhiên khi "gặp gỡ nhiều cộng đồng Kitô giáo lớn mạnh và sôi động".



Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi tiếp kiến chung

Theo bước chân của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI

Đức Thánh Cha nhớ lại trong số các Giáo hoàng của thời hiện đại, Đức Thánh Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII là người đầu tiên rời Vatican để đi tàu hỏa đến Assisi và Loreto, nhưng Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là người đầu tiên đã tông du "bằng máy bay".

Ngài nhớ lại rằng vào năm 1970, Đức Phaolô VI đã trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên bay "về phía mặt trời mọc", đến thăm Phi và

Úc nhiều lần, đồng thời dừng chân ở một số quốc gia châu Á và quần đảo Samoa.

Đức Thánh Cha nói: "Tôi cố gắng đổi bước chân ngài, nhưng vì tôi lớn tuổi hơn, nên tôi chỉ giới hạn chuyến viếng thăm của mình vào bốn quốc gia: Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore",



Đức Thánh Cha Phanxicô được chào đón tại Timor-Leste

"Tôi cảm tạ Chúa", ĐTC tiếp tục, "Người đã ban cho tôi cơ hội để như một vị Giáo hoàng già nua làm những gì tôi muốn làm như lúc tôi còn là một tu sĩ Dòng Tên trẻ tuổi!

"Nhưng với vài năm tuổi của tôi hơn Đức Phaolô VI lúc đó, tôi đã giới hạn chuyến thăm của mình ở bốn quốc gia: Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore."

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng Giáo hội vẫn còn quá Âu hóa hay "như người ta vẫn nói, 'phương Tây'", lưu ý rằng Giáo hội lớn hơn nhiều so với bất kỳ khu vực địa lý nào.

Sau khi dành thời gian cho các cộng đồng và lắng nghe lời chứng của các linh mục, nữ tu, giáo dân và giáo lý viên, Đức Thánh Cha ca ngợi những Giáo hội này phát triển "không phải bằng cách cải đạo", "mà bằng sự thu hút".



ĐTC và Đại Giáo chủ Hồi Giáo Indonesia

Indonesia

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ở Indonesia, những người tin vào Kitô chiếm khoảng 10% nhưng Công giáo chỉ có khoảng 3% dân số.

"Nhưng điều tôi thấy là một Giáo hội sống động, năng động, có khả năng sống và truyền bá Phúc âm ở đất nước này, nơi có nền văn hóa rất cao quý, có xu hướng hòa hợp những khác biệt, đồng thời có sự hiện diện của người Hồi giáo đông nhất thế giới".

"'Đức tin, tình anh em, lòng trắc ẩn' là phương châm của chuyến viếng thăm Indonesia", ngài nói. "Thông qua những lời này, Phúc âm đi vào cuộc sống của những người dân đó mỗi ngày, theo cách cụ thể, ôm lấy và ban cho họ ân sủng của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại".

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Indonesia

Đức Thánh Cha nói rằng những lời này "giống như một cây cầu" và "giống như đường hầm nối Nhà thờ Chính tòa Jakarta với Đền thờ Hồi giáo lớn nhất châu Á".

"Ở đó", ngài vỗ tay, "tôi nhận thấy tương lai của tình huynh đệ", để hướng tới hòa bình và chống lại chiến tranh.

Papua New Guinea

Quay lại Papua New Guinea, Đức Thánh Cha cho biết ngài thấy ở đó "vẻ đẹp của một Giáo hội truyền giáo".

Trên quần đảo trải dài về phía Thái Bình Dương bao la, ngài đã nhớ lại các nhà truyền giáo và các giáo lý viên.



Thánh lễ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Papua New Guinea

"Tôi rất vui khi được gặp gỡ chia sẻ với các nhà truyền giáo và giáo lý viên một ngày trong chuyến viếng thăm; và tôi rất xúc động khi nghe những bài hát, âm nhạc của những người trẻ: ở họ, tôi thấy một tương lai mới, không có bạo lực bộ lạc, không có phụ thuộc, không có chủ nghĩa thực dân kinh tế hoặc ý thức hệ; một tương lai của tình huynh đệ và sự chăm sóc cho môi trường thiên nhiên tuyệt vời".

Ngài cho biết Papua New Guinea có thể đóng vai trò là "phòng thí nghiệm" cho mô hình phát triển toàn diện này, được truyền cảm hứng từ "men" của Tin mừng Phúc âm.

Timor-Leste

Khi nói đến Timor-Leste, quốc gia có tỉ lệ người Công giáo đông nhất ở Châu Á, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng, giống như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm, ĐTC tái khẳng định lại mối quan hệ sống động giữa đức tin và văn hóa.

"Nhưng trên hết," ngài nói, "tôi được ấn tượng bởi vẻ đẹp của những con người đó: một dân tộc bị thử thách nhưng luôn lạc quan vui tươi, một dân tộc khôn ngoan trong đau khổ. Một dân tộc không chỉ sinh ra nhiều trẻ em mà còn dạy cho con cái mình cách mỉm cười."



Đức Thánh Cha Phanxicô tại Timor-Leste

Đức Thánh Cha nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của trẻ em!"

Đức Thánh Cha bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy rất nhiều trẻ em và gợi ý rằng ngài đã hít thở "không khí mùa xuân" khi chứng kiến những người trẻ của Giáo hội rất năng động của đất nước này.

Singapore

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chuyển sang trung tâm kinh tế hiện đại cao độ vào bậc nhất thế giới là Singapore.

Mặc dù những người theo đạo Thiên Chúa ở đây chỉ là thiểu số, nhưng ngài khen ngợi họ đã tạo nên một Giáo hội sống động, cam kết tạo ra sự hòa hợp và tình anh chị em giữa các dân tộc, nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.

"Ngay cả ở Singapore giàu có", ngài lưu ý rằng vẫn có "những người nhỏ bé" "theo Phúc âm và trở thành muối và ánh sáng, những chứng nhân của một hy vọng lớn hơn những gì là lợi nhuận kinh tế có thể đảm bảo".

Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách cảm ơn Chúa vì Chuyển đi và ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả những người ngài đã gặp gỡ và đến thăm.



ĐTC Phanxicô tại Buổi tiếp kiến chung (ngày 18/9/2024)

Trong Buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào đặc biệt đến họ. Ngài thông báo với các tín hữu đang tụ họp rằng hai khán giả nơi đây sẽ kết hôn vào thứ Bảy tuần tới và ĐTC chia sẻ "thật tuyệt vời khi thấy tình yêu đưa chúng ta tiến về phía trước để tạo nên một gia đình mới: đó là lý do tại sao Cha muốn giới thiệu hai người này, để cảm ơn Chúa".



Cặp vợ chồng sắp cưới